

การดำเนินคดีแพ่งซื้อขาย

เมื่อมีการตกลงซื้อขายสินค้า ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายต่างมีสิทธิและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน ฝ่ายผู้ขายมีหน้าที่ที่สำคัญคือการส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนฝ่ายผู้ซื้อก็มีหน้าที่ที่ต้องรับมอบทรัพย์สินที่ซื้อและมีหน้าที่ชำระราคาให้แก่ผู้ขาย หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ถือว่ามีการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่ง สามารถนำไปฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อขอให้บังคับตามสิทธิของตนได้

มูลเหตุของการฟ้องร้อง

ข้อพิพาทในการซื้อขายสินค้า อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อ โดยหากฝ่ายผู้ซื้อเป็นโจทก์มักจะเป็นการฟ้องในข้อหาขอให้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายกันพร้อมกับเรียกค่าเสียหายกรณีผู้ขายส่งมอบสินค้าล่าช้า การฟ้องให้ผู้ขายรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สิน ซึ่งต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พบเห็นความชำรุดบกพร่อง และการฟ้องให้ผู้ขายรับผิดชอบในการรอนสิทธิโดยต้องฟ้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาคดีเดิมถึงที่สุดหรือนับแต่วันประนีประนอมยอมความ หากฝ่ายผู้ขายเป็นโจทก์มักจะเป็นการฟ้องเรียกค่าสินค้าที่ยังไม่ชำระหรือค่าสินค้าส่วนที่ยังชำระไม่ครบ ซึ่งอายุความเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าสินค้ามีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระค่าสินค้า

พยานหลักฐานในการดำเนินคดี

เมื่อต้องมีการดำเนินคดีในทางแพ่งเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย พยานหลักฐานที่สำคัญในทางคดีแพ่งคือพยานเอกสาร โดยเฉพาะใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งสินค้าซึ่งมีการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า เป็นต้น ซึ่งในการสืบพยานนอกจากการนำพยานบุคคลเข้าเบิกความแล้ว พยานเอกสารดังกล่าวก็มีส่วนสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างและข้อเถียงของกลุ่มความทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายทรัพย์สินบางประเภทที่ต้องการหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ หรือสัตว์พาหนะ คำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งมีราคาสองหมื่นบาทขึ้นไป หลักฐานในการฟ้องร้องดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ จะเป็นเอกสารแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นประกอบกันก็ได้ ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้